

คืนแรกเมื่ออายุมากขึ้น ผ่านประสบการณ์ชีวิตต่างๆ มากมาย สิ่งที่น่าทึ่งคือออกมาอ้อมเข้มนั่น ตกตะกอนผลึกความคิดที่แวววาวยิ่งขึ้น เดกเช่นเดียวกับ สุชาติ มณีวงศ์ คุณแม่ลูกสี่ ความศานภาพและคำจำกัดความที่ให้อำนาจใจตัวเองว่า เป็นผู้หญิงปากจัด ใจร้อน ไม่ไหวหวั่น เจ้าอารมณ์ ฮึด เก่ง ดู 40+

ทำงานมาเกือบ 2 ทศวรรษ ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัททริสตีเลียนส์ และทริสตีเลียนส์ จำกัด ผู้ผลิตรายการ "กระจอกหกด้าน" สารคดีโทรทัศน์ที่อายุครบ 19 ปี เมื่อ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา

จากครอบครัววิศวกร ในปี 2526 วันนี่กระจอกหกด้านยังคงเป็นรายการมีมาตรฐาน ที่สุชาติ พร้อมทีมงาน ยังขอมจะเห็นแต่เหนือทั้งกายและใจ ทะนุถนอมถ่อมถ่อมถ่อมถ่อมดู ป้อนแค่ของดีๆ เพื่อแนะนำ อบรมสั่งสอน ปลุกฝังทัศนคติที่ดีในการทำงานและดำเนินชีวิต เป็นเป้าหมายที่เธอตั้งไว้ตั้งแต่นั้นมา ถึงปัจจุบันก็ยังคิดเช่นนั้นอยู่

"เราอยากเห็นคนในสังคมเป็นคนมีคุณภาพ สมัยนี้ทำงานอะไรต้องมี QC(Quality Control) คุณภาพในการจัดการให้มีความซึ่งผลงานประณีต เราไม่ได้หวังทำแล้วรวย แต่เราอยากให้อสังคมนไทยมีคุณภาพมากขึ้น เพราะสังคมดีไม่มีขาย นี่จึงเป็น

19 ผ่น 19 หนาว

ความกล้าแกร่งของ 'กระจอกหกด้าน'

ที่มาของสารคดีชุดดังกล่าว ซึ่งเริ่มเมื่อต้นปี 2544"

สุชาติมองว่า คนเรากำลังเป็นหนี้อ่อนคือต้องปลูกฝังความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีมารยาท เธอคิดว่าอย่างว่า... เคยคุยกับเด็กว่ามีทัศนคติอย่างไรในสังคม เด็กรุ่นนี้เดินดั่ง เดินกระโปรงสะบัดข้ามหัวผู้ใหญ่อย่างไม่รู้ดีกว่านั้นไม่เหมาะสม

"สมัยเรหรือที่ว่าคุณเคยเป็นพ่อแม่ไม่แน่ใจ แต่คนรุ่นเก่าจะถ่ายทอดให้คนรุ่นถัดมา ถูกสอนให้รักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์ รักโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่แสดงความเป็นชนมโอรชแต่เก่าก่อน แต่คนปลูกใจทำไมวันนี้วิชาศีลธรรมจริยธรรม เป็นหน้าที่ บทบาทต้องปฏิบัติ แต่กลายเป็นว่าไม่ใช่เช่นนั้น"



สุชาติ มณีวงศ์

อยากฝากบอกรุ่นน้อง รุ่นลูก รุ่นหลานว่า เราอยู่ได้เพราะสังคม แต่สังคมจะดำรงอยู่ได้ทุกคนต้องมีส่วน

คนไทยสมัยก่อนแต่งงานเร็วและมีลูกมาก บางครอบครัวให้กำเนิดผู้สืบสกุลชนิดหัวปีท้ายปี ดังวลีที่พูดกันว่า "ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง" แต่นั่นต้องเรียกว่าเป็นคนคุณภาพที่ได้รับการปลูกฝังคำนิยามกันว่า จะได้ช่วยเลี้ยงดูยามแก่เฒ่า หรือเป็นที่ฝากผีฝากไข้ ทว่าสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การมีลูกมากเป็นการระดมระดมที่มาจาก

ปัญหาสารพัด กระจอกหกด้านจึงมีเรื่องราวเข้มข้นสอนใจ แนะนำการใช้ชีวิต ให้แง่คิดในมุมมองต่างๆ ทั้งสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ ชุด "ของดีมีอยู่" วันอังคาร ชุด "ปกิณกะสารคดี" วันพุธ "หนึ่งในใจคุณ" วันพฤหัสบดี "รูปสวย รวยรส" วันศุกร์ "เส้นทางสายวัฒนธรรมไทย" วันเสาร์ ชุด "ห่วงคุณ ห่วงสุขภาพ" และวันอาทิตย์ ชุด "โลกสีเขียว" และ "สังคมดี ไม่มีขาย"